
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
คร้ังท่ี 1/2563 

เมื่อวันจันทรท่ี 8  มิถุนายน ๒๕63 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลธรรมามูล 

----------------------------------- 
ผูมาประชุม 
   ก. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
   

1.นายพรติยะ ศรีพุม รองนายกเทศมนตร ี
  แทน นายกเทศมนตรีตําบลธรรมามูล 
2. นายสมาน เมืองนิล รองนายกเทศมนตร ี
3. นายยุทธนา เนียมจันทร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธรรมามลู 
4. นางทองหลอม ศรีหะไกร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธรรมามลู 
5. นางสุพัตรา ขําแดง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลธรรมามลู 
6. นายอนุสรณ ปานเอม แทน ผอ.โรงเรียนวรรณรัตนวิทยา  
7. นายสมใจ เช้ืออภัย กํานันตําบลธรรมามูล   
8. นายสมกมล จวงพานิช ผอ.โรงเรยีนวัดธรรมามลู 
9. นางสาววาสนา กิจวาท นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
  แทน ผอ.รพ.สงเสรมิสุขภาพตําบลธรรมามลู 
8. นายประเสริฐ อยูคง ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
9.นางสอื้น วงษโต ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
10.นายสวัสด์ิ วงษชาติ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 
11. นายอารมย เธียรถาวร ปลัดเทศบาล 
12. นายอํานาจ แสงหงษ หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ข.ผูเขารวมประชมุ 
 

1.นายเอกชัย พลพงษ นายชางโยธา ชํานาญงาน 
2. นางสาวปวีณา อยูเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 
กอนการประชุม 
 
นางสาวปวีณา  อยูเย็น    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ 12 การประชุมของ 
      คณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนา 
 

/ทองถ่ิน..... 
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     ทองถ่ิน ฯลฯ ตองมกีรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน 
     กรรมการทั้งหมด แลวแตกรณี จงึจะเปนองคประชุม  
       ในการประชุมวันน้ี ไดนับจํานวนกรรมการแลว เกินกึ่งหน่ึง 
     ตามระเบียบ จึงเชิญ นายพรติยะ ศรีพุม รองนายกเทศมนตรี   
     เปนประธานการประชุม ตามที่ไดรบัมอบหมายจาก นายสนอง  ศรีพุม 
     นายกเทศมนตรีตําบลธรรมามลู ดําเนินการประชุมตามวาระ 
 
เร่ิมประชุม   เวลา 09.36 น. 
     นายพรติยะ  ศรีพุม รองนายกเทศมนตรี เปนประธานในที่ประชุม 
    เมื่อกลาวเปดประชุมแลว ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน    ไดแจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน แกทีป่ระชุม ดังน้ี 
     (1) กําหนดแนวทางการพฒันาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาที ่
    ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกนัและบรรเทา 
    สาธารณภัย การผงัเมอืง 
     (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
    อํานาจ 
     (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนน 
    การดําเนินการในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไข 
    ปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
      (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพฒันาขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
     (จ) นโยบายของผูบรหิารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 
     (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
      ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ิน คํานึงถึงสถานะทางการคลงัของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวน 
    ที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพจิารณาดวย 
     (2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
      และการแกไขปญหาเกี่ยวกบัการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
     และไดแจงที่ประชุมสาเหตุของความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ 
    ดังน้ี  
 

/สืบเน่ืองมาจาก..... 
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     สืบเน่ืองมาจากพื้นที่ตําบลธรรมามลูไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลง  
    ฝนทิ้งชวง ขาดแคลนแหลงนํ้า และนํ้าอปุโภค/บริโภค ตามพื้นที่ที่ประธานจะแจง 
    ที่ประชุมทราบ  
     เทศบาลตําบลธรรมามลู มีพื้นทีร่ับผิดชอบ จํานวน 10 หมูบาน มีระบบ 
    ประปาหมูบานทีเ่ทศบาลตําบลธรรมามลูรบัผิดชอบ จํานวน 8 แหง   
     ปจจุบันแหลงนํ้าดิบไดแหงแลว  
      -ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6 ไมสามารถผลิตนํ้าประปาได  
     - ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 8 ไมสามารถผลิตนํ้าประปาได 
     และปญหาในปจจบุัน ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 2 (วุงตาล) ไมสามารถ 
    ผลิตนํ้าประปาได แหลงนํ้าดิบเหลอืนอยและมีความขุน เปนตะกอน  
     จึงตองแกไขปญหาอยางเรงดวน จงึไดเชิญคณะกรรมการทกุทานมาประชุม 
     เพราะอะไรจึงตองมาประชุมแผนพัฒนา คือ การทําแผนพฒันา เปนหัวใจ 
    สําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน อะไรก็แลวแต ที่ไมไดบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    เทศบาลมิอาจดําเนินการได  เมื่อโครงการที่จะดําเนินการมิไดบรรจุอยูในแผนพัฒนา 
    ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 )  จึงตองมกีารจัดทําแผนพฒันาเพิ่มเติม  โครงการ 
    หรือกิจกรรมไมไดบรรจุอยูในเทศบัญญัติหรือขอบญัญัติ ก็ไมสามารถดําเนินการได 
    เชนเดียวกัน 
     การออกประชุมประชาคมหมูบาน ตามหมูบานตาง ๆ จะไดยินเสมอวา  
    ประชาคมไปกเ็ทาน้ัน ไมไดดําเนินการ ประชุมประชาคมไปหลาย ๆ ครั้ง ก็ยังไมได 
    ดําเนินการ โครงการ/กิจกรรมทีม่าจากการประชุมประชาคมหมูบาน เรามาจัดลําดับ 
    ความสําคัญของแตละโครงการที่เสนอเขามา และบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    แตเน่ืองจากงบประมาณของเทศบาลตําบลธรรมามลู มีจํานวนจํากัด ไมสามารถ 
    ดําเนินโครงการทกุโครงการได จงึตองมาจัดลําดับโครงการที่มีความสําคัญกอน 
     และตามที่ไดแจงไปเบื้องตนวา โครงการ/กิจกรรมที่ไมไดบรรจ ุ
    อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลจะไมสามารถดําเนินการได ไมวาจะดวยเงินรายได  
    หรือเงินอุดหนุนจากสวนกลาง  
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
           
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาฯ  
    ครั้งที่    1/2562 เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562  
 
 

/ประธาน...... 
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ประธาน     ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมฯ ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวันที่  
    27 พฤศจิกายน 2562 หากมีแกไขประการใดขอใหแจงฝายเลขานุการ 
    (หัวหนาสํานักปลัด) หรือผูชวยเลขานุการ (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ) 
    เพื่อดําเนินการตอไป 
 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเน่ืองมาจากการประชุมครัง้ที่แลว 
         -การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
    ฉบับท่ี 1/2562 
 
ประธาน    เชิญนางสาวปวีณา อยูเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผน ช้ีแจงแกทีป่ระชุม 
 
นางสาวปวีณา  อยูเย็น  ไดแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง  
 นักวิเคราะหนโยบาย ฉบับที่ 1/2562 แกทีป่ระชุม ดังน้ี  
 และแผน   ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดเสนอ 
    รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่
    1/2562 ของเทศบาลตําบลธรรมามลู แกคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินและ 
    ประชาคมทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบน้ัน  
     บัดน้ี คณะกรรมการพฒันาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน ไดมีมติใหความ 
    เห็นชอบแลว จากการประชุมคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน 
   เมื่อวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และผูบรหิารทองถ่ินไดพิจารณาอนุมัติ 
    รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  
    ฉบับที่ 1/2562 เปนที่เรียบรอยแลว โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 22 วรรคสอง และขอ 22/1 วรรคสอง  
    จึงประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
    ฉบับที่ 1/2562 ( รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในทีป่ระชุม ) 
 
มติที่ประชุม               -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
    - การยกเวนการจัดทําประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา 
    ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยนาท 
  

/ประธาน..... 
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ประธาน    เชิญนางสาวปวีณา อยูเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผน ช้ีแจงแกทีป่ระชุม 
 
นางสาวปวีณา  อยูเย็น  ไดแจงการแนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ินกรณีการเพิ่มเติมแผนพฒันา  
นักวิเคราะหนโยบาย ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 
และแผน  ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหนังสอืสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
    จังหวัดชัยนาท ดวนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว1523 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
     ( ตามเอกสารที่แจกในทีป่ระชุม ) ดังน้ี  
     จังหวัดชัยนาท โดยความเห็นชอบของ นายประยูร รัตนเสนีย  
    อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัดชัยนาทไดแจง 
    แนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ินกรณีการเพิม่เติมแผนพฒันาทองถ่ินของ 
    องคกรปกครองสวนทองถ่ินในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั 
    โคโรนา 2019 (COVID-19) 
     โดยปกติแลวการเพิม่เติมแผนพฒันาทองถ่ินจะตองมีกระบวนการจัดทํา 
    ประชาคมทองถ่ิน ดังเชน ในเดือนพฤศจกิายน 2562 ที่ผานมา ที่ไดมีการออก 
    ประชุมประชาคมหมูบานทุกหมูบาน กอนที่จะจัดทํารางแผนฯ เพิ่มเติม แตใน 
    ชวงน้ีอยูในระหวางสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา เพื่อ 
    หลีกเลี่ยงใหคนหมูมากมารวมตัวกันในทีเ่ดียวกัน  
     ดังน้ัน ผูวาราชการจังหวัดชัยนาทจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 5 วรรคสอง ในการยกเวนการทํา 
    ประชาคมทองถ่ินกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดชัยนาท จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรค 
    ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย 
 
ประธาน    ไดแจงที่ประชุมเพิ่มเติมวา ตามที่นักวิเคราะหนโยบายและแผนไดแจง 
    ที่ประชุมถึง การยกเวนการทําประชาคมน้ัน คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทํา 
    รางแผน พัฒนาทองถ่ินที่เพิม่เติม มาเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ินไดเลย 
 
มติที่ประชุม               -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เพื่อพจิารณา 
      -รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  
     ของเทศบาลตําบลธรรมามูล เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  
 

/ประธาน..... 
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ประธาน       รางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) ของเทศบาลตําบล 
     ธรรมามลู เพิม่เติม ฉบบัที่ 2 
         หลักการและเหตุผล 
       เน่ืองจากเทศบาลตําบลธรรมามูล มีความจําเปนตองเพิ่มเติม 
     โครงการ/กจิกรรม ใหสอดคลองกบัขอเท็จจรงิและสถานการณปจจุบัน  
     และเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารงานของเทศบาลตําบลธรรมามลู  
     โดยสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอน 
      ของประชาชนในเขตตําบลธรรมามลูมากที่สุด ตามภารกิจและอํานาจหนาที ่
     พรอมกันน้ียังเปนการเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ 
     งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ/หรือ โครงการ 
     พัฒนาอื่น ๆ ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายในตําบล 
    ธรรมามลูอยางเปนภาพรวม 
      ดังน้ัน เทศบาลตําบลธรรมามูล จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพฒันา 
     ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เพื่อนําไปสูแนวทาง 
     การปฏิบัติในการพฒันาทองถ่ินตอไป  
       โครงการพัฒนา เพิ่มเติม เสนอที่ประชุมพจิารณาในวันน้ี มี 2 
     โครงการ  
      1. เทศบาลตําบลธรรมามูล ไดรบัเรื่องรองเรียนจากประชาชน  
     หมูที่ 2 ซอยวุงตาล เรื่อง นํ้าอุปโภค-บรโิภค  ขอมูลเบื้องตน ระบบประปา 
     หมูบาน หมูที่ 2 ซอยวุงตาล แหลงนํ้าดิบ มีปริมาณนํ้าเหลือนอย และ 
     สระเกบ็นํ้าดังกลาว  ไมไดเปนของเทศบาล เปนของเอกชนที่อนุญาต 
     ใหเทศบาลใชได ในปน้ีเปนปที่แลง ไมมีนํ้าฝนลงมาเติมแหลงนํ้าดิบ  
     จึงเกิดปญหาข้ึน รวมทัง้นํ้าดิบมีความขุน ถึงผานกระบวนการแลว  
     ผลิตเปนนํ้าใสไดไมดี ยังใชแกปญหาความเดือดรอนยังไมได  
      ทางเทศบาลตําบลธรรมามูล พยายามแกไขปญหาแลว แตยัง 
     ไมดีข้ึน จึงไดนําปญหาไปนําเรียนนายอําเภอเมืองชัยนาท เพื่อหาทางออก 
       จึงขอใหที่ประชุมพจิารณา โครงการ จัดซื้อถังนํ้า แบบพลาสติก 
     ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พรอมขาต้ัง และแผนพื้นสําเรจ็รปู 
       ในสวนของแหลงนํ้าทีม่ีระดับลดตํ่าลง นอกจากทีซ่อยวุงตาล  
     หมูที่ 2 แลว ยังมีในสวนของแหลงนํ้าบงึสําเภา ซึ่งปกติรบันํ้ามาจาก 
     แมนํ้าเจาพระยา แตเวลาน้ีระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยามรีะดับตํ่า นํ้าจึงไม 
      สามารถไหลเขาไปในบึงสําเภาได ระดับนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาลดลง 
     อยางตอเน่ือง 
 

/2. ขุดลอกแหลงนํ้า.... 
 

  



    

-7- 
. 

      2. ขุดลอกแหลงนํ้าสาธารณประโยชน หมูที่ 6 ตําบลธรรมามูล 
     อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
          เปนแหลงนํ้าดิบของระบบประปาหมูบาน หมูที่ 6  
     สภาพแหลงนํ้ามีการต้ืนเขิน และแหงจนไมสามารถใชสงนํ้าดิบ 
     เพื่อผลิตนํ้าประปาได งบประมาณที่ใชในการขุดลอก 2,025,000 บาท 
      เดิมโครงการที่ไดสงเขาไปขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ  
     แตถูกสงเรื่องคืนกลบัมา เน่ืองจากเปนโครงการที่ไมไดบรรจไุวในแผนพัฒนา 
     ทองถ่ิน 
      และไดเชิญคณะกรรมการฯ สอบถามขอสงสัยเพิม่เติม 
 
นายสมใจ เช้ืออภัย    ไดแจงใหเทศบาลจัดซือ้ถังนํ้าที่มมีาตรฐาน ตามที่ไดไปตรวจดู  
กํานันต.ธรรมามูล   พบวาที่ไปต้ังไว มีความออนมาก เกรงวาจะเปนของที่ไมไดคุณภาพ  บางใบ 
     ยังไมไดเติมนํ้าเลย เมือ่ใสนํ้าก็แตกเลย  อยากไดใหซือ้ถังนํ้าที่มีคุณภาพ 
     จะไดใชไดยาวนาน ถาเราไดถังไมมีคุณภาพ หมดปก็ตองซือ้ใหม หากเรา 
     ไมสามารถนํานํ้ามาใหตามครัวเรือนใชได ก็ควรที่จะซื้อของที่มีคุณภาพ 
 
ประธาน     ถังที่จัดซือ้เดิม เปนขนาด 2,000 ลิตร ประกอบกบัแผนพื้น 
     อาจรองรบันํ้าหนักไมได และการนํานํ้าไปเติมอาจไมรอบคอบเพียงพอ 
     ทําใหเกิดความเสียหายหรือพงัจนใชการไมได ในการจัดซื้อครั้งน้ีจงึเปลี่ยน 
     ขนาด ลดลงเปน ขนาด 1,000 ลิตร เพื่อใหเหมาะสมกบัโครงเหล็ก 
     และแผนพื้นที่รองรบั ในการจัดซื้อจัดจาง กําหนดคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
     ครุภัณฑ 
 
นายสมาน  เมืองนิล     ไดไปสํารวจดูถังนํ้าพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร มีความบาง ตาง 
รองนายกเทศมนตร ี  กับถังนํ้าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร ที่มีความหนามากกวา  
 
ประธาน      เมื่อทีป่ระชุมหมดขอซักถามแลว ไดขอมติที่ประชุม 
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง อื่น ๆ  
       
ประธาน      หากทานใดมเีรื่องใดจะเสนอตอทีป่ระชุม เชิญ 
 

/นายสมกมล.... 
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นายสมกมล  จวงพานิช    ไดเรียนที่ประชุมวา โรงเรียนวัดธรรมามูล ไดปรบัปรุง 
ผอ.รร.วัดธรรมามลู  เปลี่ยนหลังคาอาคารเรยีน มีพสัดุเปนหลังคากระเบื้องทีร่ื้อออกมา 
     จํานวนหน่ีง หากทางเทศบาลฯ มีความประสงคจะนําไปซอมแซม 
     หรือใชประโยชน ทางโรงเรียนยินดีสนับสนุน 
 
ประธาน    ไดกลาวขอบคุณ และไดแจงวา หากทางเทศบาลฯ จะขอรบัการสนับสนุน 
    จะประสานตอไป 
 
นายสมใจ เช้ืออภัย    ขอฝากเรื่องนกปากหางที่มาอยูอาศัยบรเิวณ หมูที่ 9 หลงัจากได 
กํานัน ต. ธรรมามลู   มีการฉีดไลนกแลว ยังปรากฏวากลบัมาอาศัยตามเดิม 
 
นายยุทธนา  เนียมจันทร   ขอปรึกษาทีป่ระชุมเรื่อง สถานที่ต้ังระบบผลิตประปาหมูที่ 2  
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่จะขอใชพื้นที่ ควรทีจ่ะมีการประชุมประชาคมขอใชพื้นที่ไว และนํา 
     มาเปนเอกสารประกอบการขอใชพื้นที่ และขอใหดําเนินการขอใชพื้นที่  
    เตรียมไวกอน หากอนาคตที่งบประมาณกอสรางระบบประปาจะไดดําเนิน 
    การได  
 
ประธาน     ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทีส่ละเวลาเขารวมการประชุม 
     และกลาวปดการประชุม 
      
 

เลิกประชุมเวลา ๑1.35 น. 
 
 
                          (ลงช่ือ)    ปวีณา  อยูเย็น        ผูจดรายงานการประชุม 
                                                               (นางสาวปวีณา อยูเย็น) 
                                                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
                                    

  


